

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ข่าวเด่นในฉบับ

- ☞ สวบ. ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังบรรยายพิเศษฯ
- ☞ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๒ อัตรา
- ☞ นักศึกษา คคศ. คิวรางวัลชมเชยระดับประเทศ
- ☞ คณะกรรมการศูนย์บริการนักศึกษาศึกษาดูงาน
- ☞ สวบ. เชิญชวนผู้สนใจทดลองใช้งานฐานข้อมูลฯ

สำนักวิทยบริการฯ มรพส. ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษ

Special Lecture on Libraries and librarianship in Japan and Thailand



ผศ.น้อย คันชังทอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แจ้งให้ทราบว่า สำนักวิทยบริการฯ มรพส. ร่วมกับ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ “Libraries and Librarianship in Japan and Thailand” by Professor Mitsuhiro Oda และ ศาสตราจารย์ ดร.ชุตินา สัจจามันท์ ในวันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (Meeting Hall) ชั้น ๔ อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ <http://library.psr.ac.th> โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๒๒๔ ต่อ ๗๑๒๙ หากหมดเขตรับลงทะเบียน **วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘**

▶▶ สว. เชิญร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี'๕๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต มรพส. กำหนดจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาพิบูลวัฒนธรรม มรพส. ส่วนวังจันทน์ และพิธีถวายเทียนพรรษาในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดจันทร์ตะวันตก จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมงานตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว

▶▶ ขอเชิญบุคลากร มรพส. ร่วมโครงการ “Happy Workplace” ๒๘ ก.ค. ศกนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดำเนินการจัดโครงการ “การสร้างความสุขในการทำงานด้วยการบริหารตนเอง” (Happy Workplace) ในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารทีปวิทย์ ชั้น ๔ (ท.๔๑๐) ในกรณีนี้ จึงขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการสร้างความสุขในการทำงาน และนำไปปรับใช้ต่อไป แจ้งรายชื่อได้ที่ **กองบริหารงานบุคคล** ภายในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประชุมคณะกรรมการ สกสค. และคณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครู จ.พิษณุโลก

นายสุรินทร์ วิจิตรพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มรพส. แจ้งให้ทราบว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการ สกสค. และคณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครูจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักงาน สกสค. จังหวัดพิษณุโลกนั้น ในกรณีนี้ ได้มีการรายงานจำนวนสมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรมในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน ๖ ราย และสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน ๖ ราย จำนวนเงินสงเคราะห์ครอบครัวที่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. และคู่สมรสสมาชิก ช.ส.พ. ได้รับในเดือน มิถุนายน ดังนี้ ช.พ.ค. รวมเป็นเงิน ๙๕๖,๓๖๕ บาท , ช.พ.ส. รวมเป็นเงิน ๓๘๔,๓๕๓ บาท ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งให้ทราบถึงมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีใจความสำคัญคือ ตามที่กลุ่มเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ยื่นข้อร้องเรียนแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นลูกค้ำของธนาคารออมสิน และประสบปัญหาต่างๆ จนมีผลต่อการดำรงชีวิต และกระทบต่อการชำระหนี้เงินกู้ให้แก่ธนาคาร ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้อำนวยการธนาคารออมสิน จัดทำมาตรการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณานั้น บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีบัญชาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการและการแก้ไขปัญหา ดังนี้

- **กลุ่มลูกหนี้ชั้นวิกฤตรุนแรง** คือ ลูกหนี้ที่อยู่ในระหว่างการถูกฟ้อง ถูกดำเนินคดี มีมาตรการชะลอการฟ้องร้องไม่เกิน ๓ ปี ทั้งนี้ต้องมีระยะเวลาฟ้องคดีเหลือไม่น้อยกว่า ๒ ปี / พักชำระดอกเบี้ยไม่เกิน ๓ ปี แต่ให้ชำระหนี้เงินต้น

- **กลุ่มลูกหนี้ใกล้วิกฤต** คือ ลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระเกิน ๑๒ งวดติดต่อกัน (ก่อนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘) มีมาตรการคือ พักชำระดอกเบี้ยไม่เกินครึ่งหนึ่ง เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี แต่ให้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ

- **กลุ่มลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน ๑๒ งวดติดต่อกัน** มีมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามมาตรการของธนาคาร

- **กลุ่มลูกหนี้ปกติ** คือ ลูกหนี้ที่ยังไม่ได้ผิดนัดชำระหนี้ และสามารถบริหารจัดการหนี้ได้ มีมาตรการพักชำระเงินต้นไม่เกิน ๒ ปี แต่ให้ชำระดอกเบี้ย

ทั้งนี้ ลูกหนี้ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และหากลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวแล้ว ไม่ชำระหนี้ตามเงื่อนไข ๒ งวดติดต่อกัน ให้ลูกหนี้กลับเข้าสู่เงื่อนไขและกระบวนการ ตามสัญญาเดิม

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มรพส. ค่ายรางวัลชมเชยระดับประเทศในงาน

“ค่ายเยาวชนรู่งานสืบสานพระราชดำริ” โครงการเยาวชนอาสาสร้างงานเพื่อในหลวง



เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้ประกาศผลการคัดเลือกทีมเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู่งานสืบสานพระราชดำริ

(RDPB Camp) โดยคณะกรรมการพิจารณาจากโครงการเกี่ยวกับการสืบสานงานตามพระราชดำรินักศึกษาได้ส่งผลงานเพื่อเข้าคัดเลือก ในกรณีนี้ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ที่ผ่านมา นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ และมอบรางวัลให้แก่ทีมนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยจากการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า ๕๐ ทีม โดยมี อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีศรัณย์ชัย เพชรสุวรรณ เป็นผู้ควบคุมทีม

ผู้บริหาร มรพส. ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันเบนทูล



วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรพส. พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร, นางบุษยมาศ แสงเงิน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล รวมถึง

ตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ, สายสนับสนุน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันเบนทูล ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อระลึกถึงนายแพทย์เบนทูล - คุณแม่ผกา บุญอิต ผู้ให้กำเนิดและวางรากฐานความเจริญให้แก่โรงพยาบาลพุทธชินราช และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

คณะกรรมการศูนย์บริการนักศึกษา มรพส. ศึกษาฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร



เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการศูนย์บริการนักศึกษา นำโดย ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกว่า ๓๐ คน เข้าศึกษาฐานศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิต (Student Service Information Desk) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีนโยบายในการพัฒนางานบริการนักศึกษา โดยการจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษา (PSRU Student Service Center) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลบริการนักศึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ

มรพส. รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสั--

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ระดับปริญญาตรี จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

๑.) ประจำกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา

- ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

๒.) ประจำกองนโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา

- ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผู้สนใจสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ อาคารที่ปวิษณีย์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๐๙๓ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.psr.ac.th

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. ขอเชิญใช้งาน ฐานข้อมูล Academic OneFile ฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library และฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library

ผศ. น้อย คันขังทอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. แจ้งให้ทราบว่า สำนักพิมพ์ บริษัท คิโนะคุนิยะ บุ๊คส์โตร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดใหม่มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน ๗๘ แห่ง ภายใต้กำกับ / สังกัดของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile ฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library และฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลได้ **ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘** รวมระยะเวลา ๓ เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

๑.ฐานข้อมูล Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ, นิตยสาร, หนังสือ, ข่าวสาร, รูปภาพ, วีดีโอ และคลิปเสียง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาจากสหสาขาวิชา อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เป็นต้น ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ โดยมีเนื้อหาภายในกว่า ๑๖,๘๐๙ รายการ (มีเอกสารฉบับเต็มจำนวน ๗,๘๗๑ รายการ) สามารถค้นคว้าย้อนหลังได้ตั้งแต่ ค.ศ. 1980 - ปัจจุบัน แสดงรูปแบบ HTML และ PDF และมีความสามารถในการอ่านออกเสียงให้ฟัง, ทำ Highlight หรือเพิ่ม Note ลงในเนื้อหา, บรรณานุกรมอัตโนมัติ, แชร์เนื้อหาลงใน Social Network และแปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆ ได้ รวมทั้งภาษาไทย ใช้งานได้บน PC หรือ Smart phone ที่มี Browser ได้เป็นอย่างดีและยังสามารถใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library ได้ พร้อม Function Interlinks เชื่อมเนื้อหาระหว่างกันอีกด้วย ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้ที่ URL : <http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=AONE>

๒.ฐานข้อมูล National Geographic Virtual library เป็นฐานในการศึกษาข้อมูลเรื่องราวต่างๆ จากทางสมาคม National Geographic ประกอบด้วยหนังสือ, นิตยสารทั้งฉบับปกติ และฉบับ Traveler, แผนที่, รูปภาพ, วีดีโอ แบ่งออกเป็นหัวเรื่องต่างๆ อาทิ Animals, Environment, History, People and Cultures, Science and Technology และ Travel หรือสามารถค้นหาข้อมูลได้ผ่านทางช่อง Search หรือ Advance Search ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ สามารถอ่านออกเสียงเนื้อหาให้ฟังได้, จัดพิมพ์ได้ไม่จำกัดครั้ง โดยสามารถค้นคว้าย้อนหลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1888 - ปัจจุบัน, ใช้งานได้ทั้งบน PC หรือ Smart phone ที่มี Browser ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้ง Function Term Frequency ที่สามารถแสดงผลความถี่ของคำสืบค้นในรูปแบบกราฟ ซึ่งดาวน์โหลดหรือจัดพิมพ์ได้อีกด้วย สามารถเข้าใช้งานได้ที่ URL : <http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=NGMA>

๓.ฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library คือ ฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ อาทิ Business, Environment, Law, Medicine, Science เป็นต้น สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ แสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF ทุกเล่มในระดับ chapter มีความสามารถในการออกเสียง ทำ Highlight แปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆ ได้ ใช้งานบน PC หรือ Smart phone และสามารถใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล Academic Onefile ได้ พร้อม Function Interlinks เชื่อมเนื้อหา
ระหว่างกันอีกด้วย โดยเข้าใช้งานได้ที่ URL : <http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=GVRL>

หากพบปัญหาการใช้งาน หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานเทคโนโลยี อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ๒ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๒๒๔ ต่อ ๗๑๑๙ หรือ lib_pibul@live.psru.ac.th

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ 5 ค.พ.ต.ช.ชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร.๐-๕๕๒๖-๗๐๐๐ / แฟกซ์ ๐-๕๕๒๖๖-๑๐๘

<http://www.psru.ac.th> e-mail : kni.viyada@hotmail.com, nida1509@hotmail.com